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Bæjarfulltrúar bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar leggja fram eftirfarandi tillögu:

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar heimilar ekki landtöku skemmtiferðaskipa/farþegabáta með 50 
farþega eða fleiri nema á viðkenndum höfnum sveitarfélagsins. 

Stefna margra skemmtiferðaskipa og þjónustuaðila þeirra fyrir árið 2020 er að sniðganga 
hafnir á Vestfjörðum og bjóða gestum sínum frekar að fara frá borði í Hornvík - við Hesteyri - 
Í Aðalvík - minni Lónafjarðar - Í Dynjandisvogi - og undir Látrabjargi. Þeir spara þá 
hafnargjöld og tekjur af ferðum gesta verða allar eftir um borð í stað þess að deilast út í 
hagkerfi sveitarfélaganna, átroðningur þessara farþega mun engu að síður eiga sér stað innan 
sveitarfélagsins og hafa áhrif á upplifun annarra gesta sem og landeigenda sem borga 
fasteignagjöld af húsum sínum.


